
 
 

/-2-ผู�เข�าร�วมประชุม... 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป   2559 

วัน อังคาร ท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
ณ  ห�องประชุมต�นอ�อ  2  เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 

 
ผู�เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน� ประธานสภาเทศบาล นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน�  
2 นายจํารัส   ทองคํา รองประธานสภาเทศบาล นายจํารัส   ทองคํา  
3 น.ส.คนึงนิตย�  พรมมินทร� เลขานุการสภาฯ นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�  
4 นายสมพบ   มณีคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสมพบ   มณีคํา  
5 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู  
6 นางอรุณรัศมี  คําภูแก�ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นางอรุณรัศมี  คําภูแก�ว  
7 นายทรงวุฒิ  แก�วสิทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายทรงวุฒิ  แก�วสิทธิ  
8 นางสมพินธุ�  กิติยศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางสมพินธุ�  กิติยศ  
9 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา  
10 นายสมาน  พรมวิภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายสมาน  พรมวิภา  

 
 
 
ผู�ไม3เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 - ลาป<วย 
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ผู�เข�าร3วมประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบัญญัติ  ป>นอินทร� รองนายกเทศมนตรี นายบัญญัติ  ป>นอินทร�  
2 นายจินดา  สัตนาโค รองนายกเทศมนตรี นายจินดา  สัตนาโค  
3 นายสมเกียรติ  คําใจวัง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ  คําใจวัง  
4 นายบรรจง  สมศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายบรรจง  สมศรี  
5 นางศรีมอย  ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาล นางศรีมอย  ชะเอมทอง  
6 น.ส.เขมจิรา  เนติแพทยกุล หัวหน�าสํานักปลัด น.ส.เขมจิรา  เนติแพทยกุล  
7 น.ส.วราภรณ�  มโนจิตต� ผู�อํานวยการกองคลัง น.ส.วราภรณ�  มโนจิตต�  
8 นายสมพล    บ้ังเงิน ผู�อํานวยการกองช�าง นายสมพล    บ้ังเงิน  
9 นายเสรี  วังแง� ผู�อํานวยการกองการศึกษา นายเสรี  วังแง�  
10 น.ส.ปEยะวรรณ วรรณไกรโรจน� นักวิชาการสาธารณสุข น.ส.ปEยะวรรณ วรรณไกรโรจน�  
11 ส.อ.เสกสรร ป>ญญานุวัฒน� นิติกร ส.อ.เสกสรร  ป>ญญานุวัฒน�  
12 นายประเสริฐ กันทะลา วิศวกรโยธา นายประเสริฐ กันทะลา  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ -อ�านประกาศสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อ

ดอนชัย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปH พ.ศ. 2559   
 -ขอเชิญประธานสภาฯ เปEดประชุมสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1)นายกเทศมนตรีตําบลป<าอ�อดอนชัย  เข�ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการบริหารการเงิน
การคลัง เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินยั่งยืน รุ�นท่ี 5 ระหว�างวันท่ี 23-31 พฤษภาคม 2559 ณ 
ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ 
2)นายไพฑูรย� สุวรรณทา  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ลาป<วย 
3)นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน� ประธานสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย ได�รับการคัดเลือกเปMน
คณะกรรมาธิการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ปHบริหาร 2559-2561 เม่ือคราว
ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2559 
ระหว�างวันท่ี 18-19 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมปางสวนแก�ว จังหวัดเชียงใหม�  
4)ขอเชิญคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ ร�วมแจกเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุในวันท่ี 1 มิถุนายน 2559  
เวลา  14.30 น. 

 5) รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย ณ วันท่ี 30 เมษายน  2559 
ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญ ผู�อํานวยการกองคลังได�ชี้แจงรายละเอียด 
ผู�อํานวยการกองคลัง -ชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 (โปรดพลิก) 
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ประธานสภาฯ  -ขอบคุณผู�อํานวยการกองคลัง 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  
ประจําป  2559  เม่ือวัน ศุกร9  ท่ี  26 กุมภาพันธ9 2559  ณ ห�องประชุมต�นอ�อ 2 
เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ชี้แจงต�อท่ีประชุม 
นายยุทธพงศ� ไวยะกา  -เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย กระผมนายยุทธพงศ�  ไวยะกา สมาชิกสภาฯ 

เขต 2  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ประจําปH 2559  เม่ือวัน ศุกร�  ท่ี  26 
กุมภาพันธ� 2559  ณ ห�องประชุมต�นอ�อ 2 เทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  ได�ตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯ แล�วเห็นว�ารายงานการประชุมบันทึกได�ถูกต�องครบถ�วน พร�อมท้ังได�บันทึก
ความเห็นเสนอประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ -ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท�านใดจะแก�ไขใน
รายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมาหรือไม� หากไม�มีท�านใดจะแก�ไขเพ่ิมเติม จะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจําปH 2559  
เม่ือวัน ศุกร� ท่ี  26 กุมภาพันธ� 2559  ณ ห�องประชุมต�นอ�อ 2 เทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย 

  -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุมและมติท่ีประชุม 
เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุม มีผู�เข�าร�วมประชุม มีจํานวน 10 ท�าน   
   -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง  
   -ไม�เห็นชอบ  ไม�มี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าครุภัณฑ9 สํานักปลัดเทศบาล 

3.1.1 ข�อ 1  การจัดซ้ือตู�เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเป@ดทรงสูง จํานวน 2 ตู� 
ประธานสภาฯ  -ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลป<าอ�อดอนชัย ได�ชี้แจงรายละเอียด  
นายบัญญัติ ป>นอินทร� -ด�วยสํานักปลัด เทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  มีความประสงค�ท่ีจะโอนงบประมาณรายจ�าย

ในหมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  ซ่ึงไม�ได�ต้ังงบประมาณไว�ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.โอนเพ่ิม (ต้ังจ�ายรายการใหม�) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
ค�าจัดซ้ือตู�เก็บเอกสาร จํานวน  10,000  บาท   

เพ่ือเปMนค�าจัดซ้ือตู�เก็บเอกสาร  แบบ  2  บานเปEด  ทรงสูง  จํานวน  2  ตู� ๆ ละ 5,000  บาท  ราคาตามท�องตลาด 
โอนลด 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค�าวัสดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  งบประมาณต้ังไว�  

300,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  178,766  บาท  ขอโอนลด  10,000  บาท 
 -ขอเชิญเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�องได�ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ  -ขอเชิญหัวหน�าสํานักปลัด ได�ชี้แจงรายละเอียด 
หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล -เนื่องจากงานบริหารงานบุคคล ได�มีเอกสารเก่ียวกับประวัติพนักงานเพ่ิมมากข้ึน

และเปMนเอกสารสําคัญไม�มีท่ีจัดเก็บจึงขอจัดซ้ือตู�เก็บ จํานวน 2 ตู� 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท�านใดจะสอบถามเก่ียวกับการจัดซ้ือตู�เก็บเอกสาร สํานักปลัดเทศบาล   
ขอเรียนเชิญ 
-เม่ือไม�มีสมาชิกสภาฯท�านใดสอบถามเพ่ิมเติม จะขอมติท่ีประชุมในการขออนุมัติโอน
งบประมาณในหมวดค�าครุภัณฑ� สํานักปลัดเทศบาล 
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุมและมติท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 10 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 
  3.1.1 ข�อ 2 โครงการจ�างเหมาทําฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา  
ประธานสภาฯ -ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีฯ ได�ชี้แจงรายละเอียด  
นายบัญญัติ ป>นอินทร� -ด�วยสํานักปลัด เทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  มีความประสงค�ท่ีจะโอนงบประมาณรายจ�าย

ในหมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  ซ่ึงไม�ได�ต้ังงบประมาณไว�ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ต้ังจ�ายรายการใหม�) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปTองกันภัยฝ<ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวด
ค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
โครงการจ�างเหมาทําฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา จํานวน  38,400  บาท   
เพ่ือเปMนค�าจ�างเหมาทําฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา  จํานวน  12  ชุด ๆ ละ 3,200  บาท  
ตามแบบและคุณลักษณะท่ีกองช�างเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัยกําหนด 

โอนลด 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปTองกันภัยฝ<ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค�าครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  ค�าจัดซ้ือถังน้ํา  งบประมาณต้ังไว�  130,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  46,000  
บาท  ขอโอนลด  38,400  บาท 

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2541  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข�อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งก�อสร�าง  ท่ีทําให�ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ�ายเปMนรายการใหม�  เปMนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�าย  ต�อสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัยต�อไป 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญผู�อํานวยการกองช�างชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
นายสมพล  บ้ังเงิน -โครงการจ�างเหมาทําฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา จํานวน 12 ชุด ใช�สําหรับรองรับถังบรรจุ

น้ําท่ีสภาเทศบาลฯ ได�อนุมัติโอนงบประมาณค�าจัดซ้ือถังน้ํา จํานวน 10 ถัง เม่ือคราวการ
ประชุมครั้งท่ีผ�านมา เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชนในการมาเปEดน้ําใช� จํานวน 
12 ชุดๆละ 3,200 บาท รวมเปMนเงิน 38,400 บาท 

ประธานสภาฯ -สอบถามฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา จํานวน 12 ชุดใช�สําหรับบ�านปุยคํา หมู�ท่ี 14 แห�ง
เดียวหรืออย�างไร 
-สมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปราย/สอบถามเพ่ิมเติม 
-เม่ือไม�มีท�านใดสอบถาม และขอมติท่ีประชุมข�อ 3.1.1 ข�อ 2 โครงการจ�างเหมาทําฐาน
เหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา 
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุมและมติท่ีประชุม 
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เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 10 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 
 3.1.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าครุภัณฑ9 กองคลัง  
ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  ได�ชี้แจงรายละเอียด 
นายบัญญัติ ป>นอินทร� -การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าครุภัณฑ�  กองคลัง 

ด�วยกองคลัง  เทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  มีความประสงค�ท่ีจะโอนงบประมาณรายจ�ายใน
หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ซ่ึงไม�ได�ต้ังงบประมาณไว�ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ต้ังจ�ายรายการใหม�) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
1.ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  16,000  บาท  
เพ่ือเปMนค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม�น�อยกว�า 18.5 นิ้ว) จํานวน  1  

เครื่อง ราคาตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ดังนี้ 
 - มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น�อยกว�า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไม�น�อยกว�า 3.3 GHz หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 

- มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น�อยกว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว�า ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Disk ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 100 GB จํานวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า จํานวน 

ไม�น�อยกว�า 1 ช�อง 
- มีแปTนพิมพ�และเมาส� 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว�า มี Contrast Ratio ไม�น�อยกว�า 600 : 1 และมีขนาดไม�น�อยกว�า 

18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน�วย 
2.ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จํานวน  4,300  บาท  
เพ่ือเปMนค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จํานวน  1  เครื่อง ราคาตามเกณฑ�ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น�อยกว�า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�ร�างขาวดําไม�น�อยกว�า 30 หน�าต�อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต�อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ�ร�างสีไม�น�อยกว�า 20 หน�าต�อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต�อนาที (ipm) 
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง 
- สามารถใช�ได�กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส�กระดาษได�ไม�น�อยกว�า 100 แผ�น 
โอนลด 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค�าใช�สอย  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ  

งบประมาณต้ังไว�  270,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  138,958  บาท  ขอโอนลด  20,300  บาท 

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2541  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข�อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ�  ท่ีดิน
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และสิ่งก�อสร�าง  ท่ีทําให�ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ�ายเปMนรายการใหม�  เปMนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�าย  ต�อสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัยต�อไป 
 
ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญผู�อํานวยการกองคลัง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ผู�อํานวยการกองคลัง -สําหรับกองคลังเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�สํานักงานจํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท ราคาตามเกณฑ�
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� และจัดซ้ือเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก 
จํานวน 4,300 บาท ราคาตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีใช�ป>จจุบันของนางศิริพร มโนจิตต� ตําแหน�ง 
หัวหน�าฝ<ายบริหารงานคลัง ได�ชํารุด และได�แจ�งให�ช�างมาประมาณราคา ซ่ึงได�ประมาณ
ราคาซ�อมไว�จํานวน 7,900  บาท ใช�การได�ไม�ถึงปHก็จะต�องซ�อมอีก ครุภัณฑ�ดังกล�าว
หมายเลข 416-46-0023  ได�จัดซ้ือเม่ือปH พ.ศ.2546 รวมระยะเวลา 13 ปH จึงมีความจําเปMน
ท่ีจะขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณผู�อํานวยการกองคลัง 
-สมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปราย/สอบถามขอเชิญ  เม่ือไม�มีท�านใดอภิปราย จะขอมติข�อ 
3.1.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าครุภัณฑ� กองคลัง  
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม และมติท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 10 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 
 3.1.3 การขอความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ9ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลป<าอ�อดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด 
นายบัญญัติ ป>นอินทร� -การขอความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ�ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล

ป<าอ�อดอนชัย 
ด�วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  ได�จัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�
โดยใช�จ�ายจากงบประมาณของกองทุน  ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  จํานวน  1  
รายการ  ได�แก� 
- เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก  Epson  รุ�น  L210  จํานวน  1  เครื่อง 

ท้ังนี้  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ.
2557  ข�อ  7 (4)  ได�กําหนดให�ในกรณีท่ีมีความจําเปMนต�องใช�จ�ายเพ่ือซ้ือครุภัณฑ�  การจัดซ้ือจัดจ�างให�ใช�ระเบียบของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยอนุโลม  และครุภัณฑ�ท่ีจัดหาได�  ให�อยู�ในความดูแลและบํารุงรักษาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นๆ 

ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  จึงขอรับความเห็นชอบต�อสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย    ใน
การรับมอบเครื่องพิมพ�ดังกล�าวเพ่ือใช�ในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  โดยให�
อยู�ในความดูแลและบํารุงรักษาของเทศบาลต�อไป 
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ประธานสภาฯ -ขอเชิญ น.ส.ปEยวรรณ วรรณไกรโรจน� ตําแหน�ง นักวิชาการสาธารณสุข ชี้แจงเพ่ิมเติม 
น.ส.ปEยวรรณ วรรณไกรโรจน� -ตามท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย ได�จัดซ้ือครุภัณฑ�

เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก Epson รุ�น L210 จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีชํารุด
เนื่องจากเหตุแผ�นดินไหว แต�ด�วยตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 ข�อ 7(4) ได�
กําหนดให�ในกรณีท่ีมีความจําเปMนต�องใช�จ�ายเพ่ือซ้ือครุภัณฑ� การจัดซ้ือจัดจ�างให�ใช�ระเบียบ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยอนุโลม และครุภัณฑ�ท่ีจัดหาได�ให�อยู�ในความดูแลและ
บํารุงรักษาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นๆ 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณ น.ส.ปEยวรรณ  วรรณไกรโรจน� 
 -มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาฯ -สอบถามว�ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย ได�เคยส�งมอบครุภัณฑ�

คอมพิวเตอร�ให�กับเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัยมาแล�วครั้งหนึ่งไม�ทราบว�าเครื่องพิมพ�นี้ได�ส�ง
มอบมาแล�วหรือยัง 

น.ส.ปEยวรรณ วรรณไกรโรจน� -การส�งมอบในครั้งก�อนเปMนครุภัณฑ�โน�ตบุ�คส� แต�เครื่องพิมพ�นี้เพ่ิงจัดซ้ือไปเม่ือ
ปลายปHท่ีผ�านมา งบประมาณในการจัดซ้ือ จํานวน 4,300 บาท เปMนงบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย 

ประธานสภาฯ -ป>จจุบันกองสาธารณสุขมีครุภัณฑ�โน�ตบุ�คส� ใช�ก่ีเครื่อง   
น.ส.ปEยวรรณ วรรณไกรโรจน� -เครื่องเดียว ท่ีส�งมอบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯ ท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หากไม�มีจะขอมติในท่ีประชุม ระเบียบวาระท่ี 

3.1.3 การขอความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ�ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลป<าอ�อดอนชัย 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุมและมติในท่ีประชุม 
เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 10 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 
 3.1.4 การขออนุมัติใช�จ3ายเงินสะสม ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการขุดลอก

อ3างพร�อมทําคันดิน 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด 
นายจินดา สัตนาโค -การขออนุมัติใช�จ�ายเงินสะสม  ประจําปHงบประมาณ  พ.ศ.2559 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 1438  ลงวันท่ี  10  มีนาคม  
2559  เรื่อง  หลักเกณฑ�การใช�จ�ายเงินสะสมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 2086  ลงวันท่ี  12  เมษายน  2559  เรื่อง  การเร�งรัดติดตามการใช�จ�ายเงินสะสมเพ่ือแก�ไข
ป>ญหาความเดือดร�อนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล  ได�กําหนดหลักเกณฑ�การใช�
จ�ายเงินสะสมเพ่ือแก�ไขป>ญหาความเดือดร�อนของประชาชนตามอํานาจหน�าท่ี  และสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล  ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือเปMนแนวทางปฏิบัติในปHงบประมาณ  พ.ศ.2559  รวมท้ังให�เร�ง
พิจารณาจัดทําโครงการเพ่ือให�สภาท�องถ่ินอนุมัติแล�วดําเนินการตามโครงการท่ีนําเงินสะสมไปใช�จ�าย เพ่ือแก�ไขป>ญหา
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ความเดือดร�อนของประชาชนให�บังเกิดผลเปMนรูปธรรมโดยเร็ว  เพ่ือกระจายเม็ดเงินไปสู�ท�องถ่ิน  ตามนโยบายกระตุ�น
เศรษฐกิจของรัฐบาล  โดยให�รีบดําเนินการให�แล�วเสร็จ  ภายในวันท่ี  30  มิถุนายน  2559 

ดังนั้นเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการขออนุมัติใช�จ�ายเงินสะสม ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ือเสนอสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัยพิจารณาอนุมัติจํานวน  1  โครงการ   

 1.โครงการขุดลอกและก3อสร�างคันดินกักเก็บน้ําภายในตําบลป�าอ�อดอนชัย งบประมาณ  
343,000 บาท  จํานวน 4 จุด 
(1) เพ่ือเปMนค�าขุดลอกลําเหมืองสาธารณประโยชน� บ�านหนองหม�อ หมู�ท่ี 9 (หลังสนามกีฬา

ตําบล) ตําบลป<าอ�อดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย โดยทําการขุดลอก
ตะกอนลําเหมืองความยาวไม�น�อยกว�า 600 เมตรปริมาณดินขุดไม�น�อยกว�า 420 
ลูกบาศก�เมตร พร�อมเทคอนกรีตหยาบรองพ้ืนเตรียมไว�สําหรับวางท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
สถานท่ีดําเนินการลําเหมืองบ�านหนองหม�อ ตามแบบเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย 
งบประมาณ 70,000  บาท 

(2) เพ่ือเปMนค�าขุดลอกลําห�วยมะหินฝน บ�านดงเจริญ หมู�ท่ี 17 ตําบลป<าอ�อดอนชัย  อําเภอ
เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย โดยทําการขุดลอกตะกอนลําเหมืองห�วยมะหินฝน 
สภาพเดิมปากกว�าง 5.70 เมตร ท�องลําเหมืองกว�าง 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ทําการขุดใหม� ให�ได�ขนาดปากกว�าง 7.50 เมตร ท�องลําเหมืองกว�าง 3.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม�น�อยกว�า 1,500 
ลูกบาศก�เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย งบประมาณ 46,000  บาท 

(3) เพ่ือเปMนค�าขุดลอกลําห�วยโป<งแดงพร�อมทําคันดิน จํานวน 2 จุดบ�านปุยคํา หมู�ท่ี 14 
ตําบลป<าอ�อดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย โดยทําการขุดลอกตะกอน
ลําเหมืองห�วยโป<งแดง ความยาวรอบอ�างไม�น�อยกว�า 600 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม�
น�อยกว�า 600 ลูกบาศก�เมตร และทําคันดิน     จุดท่ี1  ขนาดกว�าง 8.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร�อมวางท�อ คสล.ขนาด เส�นผ�าศูนย�กลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 10.00 ท�อน จุดท่ี2  ขนาดกว�าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 
พร�อมวางท�อ คสล.ขนาด เส�นผ�าศูนย�กลาง 0.60 เมตร จํานวน 8.00 ท�อน  ตามแบบ
เทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย งบประมาณ 117,000  บาท 

(4) เพ่ือเปMนค�าขุดลอกลําห�วยเต�ยพร�อมทําคันดิน จํานวน 2 จุดบ�านปุยคํา หมู�ท่ี 14 ตําบล
ป<าอ�อดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย โดยทําการขุดลอกตะกอนลํา
เหมืองห�วยเต�ย ความยาวรอบอ�างไม�น�อยกว�า 800 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม�น�อยกว�า 
1,500 ลูกบาศก�เมตร และทําคันดิน  จุดท่ี1  ขนาดกว�าง 6.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร พร�อมวางท�อ คสล.ขนาด เส�นผ�าศูนย�กลาง 0.60 เมตร จํานวน 8.00 
ท�อน จุดท่ี2  ขนาดกว�าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร�อมวางท�อ 
คสล.ขนาด เส�นผ�าศูนย�กลาง 0.60 เมตร จํานวน 8.00 ท�อน  ตามแบบเทศบาลตําบล
ป<าอ�อดอนชัย งบประมาณ 110,000 บาท พร�อมปTายโครงการ 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณนายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย 
 -สมาชิกสภาฯท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ผู�อํานวยการกองคลัง -ขออนุญาตอธิบายเก่ียวกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1438 

ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ�การใช�จ�ายเงินสะสมขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  ข�อ 2 ได�กําหนดหลักเกณฑ�การใช�จ�ายเงินสะสมเพ่ือแก�ไขป>ญหาความเดือดร�อน
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ของประชาชนตามอํานาจหน�าท่ี และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือเปMนแนวทางปฏิบัติในปHงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้  

ข�อ 2.1 ในการขออนุมัติใช�จ�ายเงินสะสมให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมท่ีนําไปใช�ได�  ณ ป>จจุบันโดยหักเงินสะสมท่ีฝากเงินทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล
หรือเงินทุนส�งเสริมกิจการองค�การบริหารส�วนจังหวัดแล�วนําไปหักรายการเงินสะสมท่ีมี
ภาระผูกพันแล�วแต�ยังไม�ได�ดําเนินการหรืออยู�ระหว�างดําเนินการและยังไม�ได�เบิกจ�ายเพ่ือ
พิสูจน�ยอดเงินสะสมคงเหลือ  ณ ป>จจุบันท่ีสามารถนําไปใช�จ�ายได�   

 ข�อ 2.2 เพ่ือปฏิบัติให�เปMนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน 
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข�อ 89 วรรคท�ายท่ีกําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องมีเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ�ายเปMนค�าใช�จ�ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
โดยการใช�จ�ายเงินสะสมให�คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาว  ดังนั้นก�อนจะ
นําเงินสะสมในข�อ 2.1 ไปใช�ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสํารองเงินสะสมไว�ใช� เพ่ือใช�จ�าย
ในกรณีต�อไปนี้ 

 2.2.1 สํารองเปMนค�าใช�จ�ายด�านบุคลากร โดยคํานวนจากฐานเงินเดือน
ค�าจ�างบุคลากรท�องถ่ินท่ีจะปรับข้ึนในวันท่ี 1 เมษายน 2559 ประมาณ 3 เดือน 

 2.2.2 สํารองจ�ายกรณีท่ียังไม�ได�รับงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนด
วัตถุประสงค�โดยคํานวนจากยอดวงเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค�ท่ีองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินได�รับแต�ละเดือน ได�แก� (1) ค�าใช�จ�ายด�านบุคลากร เช�น เงินเดือน ค�าตอบแทนครู
ผู�ดูแลเด็ก ประมาณ 3 เดือน  (2) ค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเปMน เช�น เบ้ียยังชีพคนชรา เบ้ียยังชีพผู�
พิการ เปMนต�น ประมาณ 2 เดือน 

 2.2.3 สํารองจ�ายกรณีสาธารณภัย โดยสํารองไว�ร�อยละสิบของยอดวงเงิน
สะสมคงเหลือ หลังจากหักรายการข�อ 2.2.1 ถึง 2.2.2   ดังนั้นกองคลังจึงขอแจ�งจํานวนเงิน
สะสมท่ีสามารถนําไปใช�จ�ายได� เงินสะสมท่ีนําไปใช�ได� ณ ป>จจุบันหลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงินสะสมท่ีต�องฝาก กสท.หรือ กสอ.แล�ว จํานวน 10,939,895.43 บาท เงิน
สํารองงบบุคลากรสามเดือนเปMนเงินจํานวน 3,468,570 บาท  สํารองรายจ�ายกรณีท่ียังไม�ได�
รับเงินอุดหนุน เปMนเงินเดือน ค�าตอบแทนครูผู�ดูแลเด็ก 3 เดือน และเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เบ้ีย
ยังชีพผู�พิการ ประมาณ 2 เดือน เปMนเงิน 2,940,000 บาท และเงินสํารองกรณีเกิดสาธารณ
ภัยร�อยละสิบ เปMนเงิน 453,132.54 บาท  เพราะฉะนั้นยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช�  ณ  
ป>จจุบัน คือ 4,078,192.89 บาท 

ประธานสภาฯ  -ขอบคุณผู�อํานวยการกองคลัง  
-สมาชิกสภาฯท�านใดจะสอบถาม/อภิปรายเพ่ิมเติม  เม่ือไม�มีท�านใดสอบถามจะขอมติ ใน
ระเบียบวาระท่ี 3.1.4 โครงการขุดลอกและก�อสร�างคันดินกักเก็บน้ําภายในตําบลป�าอ�อดอน
ชัย งบประมาณ 343,000 บาท 
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุมและมติท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 10 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
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 3.1.5 ขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค9การบริหารส3วน
จังหวัดเชียงราย โครงการขุดลอกลําน้ํากรณ9เช่ือมระหว3างตําบลป�าอ�อดอนชัยกับตําบล
แม3กรณ9 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด 
นายสมเกียรติ คําใจวัง  -เนื่องจากได�รับมอบหมายจากท�านนายกเทศมนตรีตําบลป<าอ�อดอนชัย จํานวน 2 เรื่อง 

เรื่องแรก  สืบเนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลแม�กรณ�ได�นําเรื่องการขุดลอกลําน้ํากรณ� 
เข�าท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนไปยังองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เปMน
ป>ญหาเร�งด�วนเหมือนกันเพราะว�าลําน้ํากรณ�สังเกตดูป>จจุบันน้ําไม�ค�อยมี  เนื่องจากต้ืนเขิน
และอีกหลายอย�าง ความจําเปMนของเราต�องมีเพราะว�าทางตําบลแม�กรณ�ได�ดําเนินการไป
แล�ว ได�ติดต�อ สท.สิทธิการ  ในเรื่องของการขุดลอกลําน้ํากรณ� ซ่ึงได�แนะนําว�าให�นําเรื่อง
เข�าท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือแสดงความจําเปMนเหตุผลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ดังนั้นจึงขอให�สมาชิกสภาฯผู�รับผิดชอบ/ผู�มีส�วนเก่ียวข�องหรือรับรู�รับทราบในเรื่องของลํา
น้ํากรณ�ตื้นเขิน ได�เสนอความคิดเห็นและความจําเปMน 

ประธานสภาฯ -ในส�วนเขตรับผิดชอบของตําบลแม�กรณ�จะอยู�บริเวณต�นลํานําแม�กรณ�ขุดลอกมาเชื่อมกับ
เขตบ�านป<าตึง หมู�ท่ี 10 เทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย 

 -ขอเชิญนายสมพบ มณีคํา สมาชิกสภาฯ ได�ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงเหตุความจําเปMนในการขุดลอก
ลําน้ําแม�กรณ� 

นายสมพบ มณีคํา -เปMนโครงการท่ีดี เพราะว�าช�วงฤดูแล�งท่ีผ�านมาคงมีสมาชิกหลายท�านข้ึนไปพูดจาในการขอ
ใช�น้ํากรณ�ท่ีส�งผ�านมายังตําบลป<าอ�อดอนชัยในการแก�ไขป>ญหาภัยแล�ง โดยจากหลายๆภาค
ส�วนได�ข้ึนไปเจรจาขอใช�น้ํา  ในส�วนหนึ่งตําบลแม�กรณ�ได�ดําเนินการขุดลอกมาถึงบ�านแม�
กรณ� หมู�ท่ี 1 ซ่ึงเปMนเขตติดต�อกับตําบลป<าอ�อดอนชัย บ�านป<าตึง หมู� 10  เปMนโครงการท่ีดี 
เพ่ือเปMนการแก�ไขป>ญหาก�อนท่ีจะเข�าสู�ฤดูฝนนี้ด�วย เพราะว�าลําน้ํากรณ�ก็ตื้นเขินไปมาก
เนื่องจากใช�งบประมาณของเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัยไปขุดลอกไปต้ังนานแล�ว  เปMน
โครงการท่ีเทศบาลน�าจะขอรับการสนับสนุนไปยังองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากถือว�าเปMนลําน้ําเชื่อมต�อระหว�างตําบล 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณ นายสมพบ มณีคํา สมาชิกสภาฯ เก่ียวกับความจําเปMน   แม�น้ําสายหลักของตําบล
ป<าอ�อดอนชัย ซ่ึงมีอยู� 2 สาย คือ แม�น้ํากรณ� และแม�น้ําลาว แม�น้ํากรณ�มีป>ญหาท้ังฤดูฝน
และฤดูแล�ง ในฤดูแล�งท่ีผ�านมาได�รับความเดือดร�อนมากเพราะว�าตําบลแม�กรณ�ได�ทําการกัก
เก็บน้ําไว� และไม�ได�ปล�อยลงมาให�ตําบลของเราทําให�ได�รับความเดือดร�อนเกิดสภาวะภัยแล�ง 
เห็นด�วยกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัยมีจํานวนจํากัด 

 -มีสามาชิกสภาฯท�านใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เม่ือไม�มีจะขอมติ  
  3.1.5 ขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค�การบริหารส�วนจังหวัด

เชียงราย โครงการขุดลอกลําน้ําแม�กรณ�เชื่อมระหว�างตําบลตําบลป<าอ�อดอนชัยกับตําบลแม�
กรณ� 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุมและมติในท่ีประชุม 
เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 10 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
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3.1.6 ขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค9การบริหารส3วน
จังหวัดเชียงราย โครงการก3อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เช่ือมระหว3างตําบล
ป�าอ�อดอนชัย(บ�านประตูล�อ หมู3ท่ี 21) กับตําบลแม3กรณ9(บ�านหนองเขียว หมู3ท่ี 12) 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลป<าอ�อดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด 
นายสมเกียรติ คําใจวัง -โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว�างตําบลป<าอ�อดอนชัยกับตําบลแม�

กรณ�  ซ่ึงหากเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัยจะดําเนินการก�อสร�างเองซ่ึงต�องใช�งบประมาณ
เปMนจํานวนมาก  ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
องค�การบริหารส�วนจังหวัด  โดยตําบลแม�กรณ�ได�ดําเนินโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายไปเรียบร�อยแล�ว  หากท่ีประชุมสภาฯมี
มติเห็นชอบก็จะได�ดําเนินการขอรับการสนับสนุนจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดเปMนลําดับ
ต�อไป 

ประธานสภาฯ -ในส�วนของถนนเชื่อมระหว�างตําบล เปMนเส�นทางเข�าอาศรมไผ�มรกต บ�านประตูล�อ หมู�ท่ี 
21 เชื่อมต�อ บ�านหนองเขียว หมู�ท่ี 12 ของตําบลแม�กรณ�  ในการใช�เส�นทางสัญจร
ประชาชนมีความเดือดร�อนมาก 

 -ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได�เสนอความคิดเห็น 
นายจํารัส ทองคํา -สืบเนื่องจากวาระท่ีผ�านมา การขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย โครงการขุดลอกลําน้ํากรณ�เชื่อมระหว�างตําบลป<าอ�อ
ดอนชัยกับตําบลแม�กรณ�  และในวาระนี้ซ่ึงเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย ได�เคยนําเสนอไป
ยังองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายหลายครั้งแล�ว และนี่ก็คงจะดําเนินการขอรับการ
สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งคงจะมีการติดตาม  ในส�วนของโครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว�างตําบลป<าอ�อดอนชัยกับตําบลแม�กรณ�  จากการท่ีได�ออกประชาคม
หมู�บ�าน ทางหมู�ท่ี 21 ก็ได�เรียกร�องหลายครั้งแล�วว�าเม่ือไหร�จะดําเนินการก�อสร�างถนนเชื่อม
ระหว�างบ�านประตูล�อ หมู�ท่ี 21 กับบ�านหนองเขียว หมู�ท่ี 12 ตําบลแม�กรณ�  ซ่ึงเทศบาล
ตําบลป<าอ�อดอนชัยมีงบประมาณจํากัด  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห�จากสมาชิกสภาฯใน
การลงมติ เพ่ือท่ีจะของบประมาณก�อสร�างถนนดังกล�าว เพ่ือท่ีจะแก�ไขป>ญหาความ
เดือดร�อนของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ประชาชนในเขตตําบลแม�กรณ�รวมตลอดถึง
นักท�องเท่ียวท่ีจะมาเท่ียวชมและปฏิบัติธรรม ณ อาศรมไผ�มรกต คงจะเปMนครั้งสุดท�ายใน
การขอมติท่ีประชุมสภาฯ ต�อไปคงจะเปMนการติดตามในการก�อสร�างถนนให�ลุล�วง 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณนายจํารัส ทองคํา 
-สมาชิกสภาฯ ท�านใดจะสอบถาม/เสนอความเห็นเพ่ิมเติม  หากไม�มีสมาชิกสภาฯท�านใด
เสนอ จะขอมติขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เชื่อมระหว�างตําบลป<าอ�อ
ดอนชัย(บ�านประตูล�อ หมู�ท่ี 21) กับตําบลแม�กรณ�(บ�านหนองเขียว หมู�ท่ี 12) 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม และมติท่ีประชุม 
เลขานุการสภาฯ  -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 10 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายบัญญัติ ป>นอินทร� -ทางคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดเชียงราย มาประชุมการอนุมัติ

เงินกองทุนสวัสดิการฯ จากคณะกรรมการชุดเก�าท่ีค�างบัญชี จํานวนเงินประมาณ 90,000 
บาท ว�าให�โอนเงินดังกล�าวให�กับคณะกรรมการกองทุนฯชุดใหม�   ในลําดับต�อไปก็คงจะขอ
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัยตามเทศบัญญัติ
ท่ีตั้งไว� ประมาณ 90,000 บาท ใช�สําหรับกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลป<าอ�อดอนชัย
ฯต�อไป 

ประธานสภาฯ -สอบถามฝ<ายบริหารว�า ท่ีทางรัฐบาลส�งหนังสือมาว�าต�อไปการข้ึนทะเบียนเบ้ียยังชีพผู�พิการ
คาดว�าหากไปข้ึนทะเบียนคนพิการแล�ว ในเดือนต�อไปจะได�รับเงินค�าเบ้ียยังชีพคนพิการเลย
เปMนความจริงหรือไม�อย�างไร 

นายบัญญัติ ป>นอินทร� -ยังไม�มีหนังสือแจ�งมาอย�างเปMนทางการ 
ประธานสภาฯ -ฝากคณะผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของ

เจ�าหน�าท่ีพนักงานผู�มาตรวจเวรของงานปTองกันฯ โดยอ�างว�าจะมาปฏิบัติงานหรือไม�มาก็ได�
ตามท่ีได�ส�งรูปภาพทางไลน� เปMนห�วงงานปTองกันฯว�าตอนนี้มีเรื่องเยอะแยะมากมายท่ีจะต�อง
ฝากฝ<ายบริหาร เจ�าหน�าท่ีประชุมพนักงานในคราวต�อไปควรปรับปรุงด�วย 

นายจินดา สัตนาโค -1) หารือกับสมาชิกสภาฯ เก่ียวกับการส�งน้ําให�กับผู�ประสบภัยแล�งว�าเม่ือสภาวะภัยแล�ง
กลับเข�าสู�ปกติแล�วจะขออนุญาตงดการไปส�งน้ําให�กับหมู�บ�าน ไม�ว�าจะเปMนหมู�ท่ี 14 หรือหมู�
ท่ี 21 อยากหารือว�าควรจะทําอย�างไรบ�าง ซ่ึงเกรงว�าจะเกิดผลกระทบต�อคณะผู�บริหาร
รวมท้ังสมาชิกสภาฯ 

ประธานสภาฯ -สอบถามว�าห�วงระยะเวลาท่ีกําหนดไว�จากวันท่ีเท�าไหร� ถึงวันท่ีเท�าไหร� 
นายจินดา สัตนาโค -ไม�ได�กําหนดไว�แต�ดูตามสภาพสภาวะดินฟTาอากาศ ก็จะคงจะรอดูอีกสักระยะหากว�าสู�

ภาวะปกติก็คงจะหยุดส�ง  เทศบาลได�เริ่มส�งน้ําเม่ือประมาณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2558  
จนถึงป>จจุบัน 

 -เรื่องท่ี 2 แจ�งให�ท่ีประชุมทราบได�มีชุมชนมาขอก�อต้ังชุมชน คือชุมชนบ�านคงวงตะวัน 
จํานวน 53 หลังคาเรือน โดยมาต้ังในเขตหมู�ท่ี 8 บ�านสันมะนะ ซ่ึงเทศบาลตําบลป<าอ�อดอน
ชัยเปMนผู�มีอํานาจอนุญาต ในส�วนท่ีมีความเก่ียวข�องได�แก� พรบ.ควบคุมอาคาร  พรบ.ขุดดิน-
ถมดิน  รวมถึงกองสาธารณสุข โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ท่ีกระทบอย�างมากก็คง
จะเปMนชุมชนเพราะว�าเก่ียวโยงไปถึงแผนพัฒนาชุมชนเรื่องงบประมาณ จึงได�เชิญทุกภาค
ส�วนท่ีพูดมาสักครู�มาทําความเข�าใจ เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ไม�ว�าจะเปMนผู�นําท�องท่ี
ท�องถ่ินผู�นําใกล�เคียงมารับทราบรับรู�ถึงป>ญหาท่ีจะตามมาข�างหน�าร�วมกัน 

 -เรื่องท่ี 3 ขอขอบคุณคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ รวมตลอดถึงพนักงานเจ�าหน�าท่ี ท่ี
ร�วมงานบุญบ้ังไฟหมู�ท่ี 16 ท่ีผ�านมา 

ประธานสภาฯ -ขอเพ่ิมเติมกรณีน้ําอุปโภคบริโภค ของหมู�ท่ี 14 ขอฝากสมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอให�สํารวจ
ว�าเม่ือกลับเข�าสู�ภาวะปกติ บ�อน้ํามีน้ํา ทําไมยังต�องให�เทศบาลฯไปส�งน้ําอยู�จึงขอหารือด�วย 

ทรงวุฒิ แก�วสิทธิ -1) เรื่องปากเหมืองเข�าเวียง ขณะนี้ต้ืนเขินอีกแล�ว  เม่ือปHท่ีผ�านมาได�เข�าพ้ืนท่ีกับนายจินดา 
สัตนาโค และผู�ใหญ�บ�านอีก 2 ท�าน ซ่ึงเทศบาลอ�างว�าไม�ได�ต้ังงบประมาณไว�ในเทศบัญญัติ 
ชาวบ�านหมู�ท่ี 6,7,8,9,19,5 ก็ได�รับความเดือดร�อนเปMนอย�างมาก ฝากคณะผู�บริหารได�ตั้ง
งบประมาณขุดลอกด�วย 

 -2) ชาวบ�านหมู�ท่ี 6 ฝากถามเรื่องการขุดลอกจากฝายประทานไปวิทยาลัยเคเทค หนังสือคง
จะถึงกองช�างแล�ว ไม�ทราบว�าจะดําเนินการได�เม่ือไหร� 
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ประธานสภาฯ -ฝากคณะผู�บริหารได�เร�งดําเนินการตามท่ีนายทรงวุฒิ แก�วสิทธิ ได�นําเสนอด�วย  
นางอรุณรัศมี คําภูแก�ว -1) เนื่องด�วยผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 5 และชาวบ�านหมู�ท่ี 9 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทํานาอยู�ในพ้ืนท่ี หมู� 5 

สอบถามการเทดาดคลองส�งน้ําฝายกุ�ม ฝ>�งขวา ได�เคยเขียนโครงการเข�ามาแล�วเทศบาลได�
ออกไปทําแล�วบางส�วน จึงอยากถามว�าส�วนท่ีเหลือดําเนินการไปถึงไหนและมีแนวทาง
ปฏิบัติต�อไปอย�างไร 

 -2)เม่ือต�นปHได�ทําการศึกษาอิสระทํางานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบล    
ป<าอ�อดอนชัย ซ่ึงบัดนี้ผลการศึกษาอิสระได�สําเร็จแล�ว จึงขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีได�กรุณา
ตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะหัวหน�าส�วนงานของเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย และสมาชิก
สภาฯทุกท�านท่ีช�วยตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ นายเพ็ชร อู�เมืองคํา ตําแหน�ง นัก
จัดการงานทะเบียนและบัตร ท่ีให�ข�อมูลประชากร  จึงขอมอบงานวิจัยให�กับเทศบาลจํานวน 
1 เล�ม เพ่ือใช�เปMนแนวทางในการปฏิบัติงานต�อไป 

ประธานสภาฯ -ฝากงานวิจัยนี้ให�กับรองปลัดเทศบาล 
 -ขอให�รองปลัดเทศบาล ชี้แจงเพ่ิมเติมประเด็นท่ีนายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรี

ตําบลป<าอ�อดอนชัย ได�หารือกรณีจะมีชุมชนใหม� 53 ครัวเรือน มาต้ังในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 8 บ�าน
สันมะนะ เก่ียวกับการขอทะเบียนราษฎร 

นางศรีมอย ชะเอมทอง -การจัดต้ังชุมชนหมู�ท่ี 8 จะเก่ียวข�องกับการขออนุญาตปลูกสร�างอาคาร และการกําหนด
เลขหมายประจําบ�าน ข้ันตอนคือ ก�อนท่ีจะขอเลขหมายประจําบ�านเจ�าของโครงการต�องขอ
อนุญาตปลูกสร�างอาคาร เม่ือปลูกสร�างอาคารแล�วเสร็จสามารถท่ีจะเข�าอยู�อาศัยได� จากนั้น
เปMนหน�าท่ีของเจ�าบ�านแต�ละหลังท่ีจะต�องไปยื่นคําร�องขอเลขหมายประจําบ�าน ในกรณีนี้ถ�า
มีหนังสือขออนุญาตปลูกสร�างก็จะสามารถมาดําเนินการขอเลขหมายประจําบ�านได� 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณนางศรีมอย ชะเอมทอง 
นายพรศักด์ิ ไชยชมภู -สอบถามเพ่ิมเติมกรณีท่ี นางอรุณรัศมี คําภูแก�ว ได�สอบถามความคืบหน�าการเทดาด อยาก

ถามความคืบหน�าว�าไปถึงไหนแล�ว 
นายบรรจง สมศรี -เดิมฝ<ายป<ากุ�มได�รับงบประมาณจากกรมชลประทานในสมัยท่ียังเปMนองค�การบริหารส�วน

ตําบล งบประมาณจํานวน 1,500,000 บาท ต�อมาทางกรมชลประทานได�เทคลองส�งน้ํา
ให�กับฝายป<ากุ�ม เท�าท่ีทราบจํานวน 1,000 เมตร และทางกรมชลประทานรับปากว�าจะเท
ให�อีก 500 เมตร คงจะเปMนในสมัยของนายกฯคนเดิม หากนับเวลาแล�วไม�ต่ํากว�า 5-6 ปH 
เชื่อว�าโครงการนี้น�าจะตกไปแล�ว  ขอแนะนําว�าให�ผู�ใช�น้ําได�เสนอโครงการมาใหม�โดย
ประสานงานกับกองช�าง 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณนายบรรจง สมศรี 
 -ฝากกองช�างได�ประสานไปยังกรมชลประทานหากไม�มี ก็เริ่มทําใหม� 
นายจินดา สัตนาโค -เม่ือต�นเดือนท่ีผ�านมาได�ประสานกองช�างให�ทําหนังสือแจ�งไปยังหน�วยงานผู�รับผิดชอบ 

สอบถามความคืบหน�า ไม�ทราบว�าหนังสือตอบกลับมาหรือยัง 
ผู�อํานวยการกองช�าง -สําหรับโครงการฝายป<ากุ�ม หมู�ท่ี 5 ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 5 ได�มาประสานและทางกองช�างได�ทํา

หนังสือรู�สึกว�าจะเปMนองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายหรือเปล�าท่ีทําคลองส�งน้ําใน
ช�วงแรก และจะเข�ามาทําต�อในช�วงท่ี 2 ได�ทําหนังสือประสานไปแล�ว 2 ครั้ง และจะติดตาม
อีกที 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณผู�อํานวยการกองช�าง 
นายยุทธพงศ� ไวยะกา -โครงการปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟ>สติค มีอยู� 4 หมู� ได�แก� หมู�ท่ี 1,2,4,13  

ได�ดําเนินการไปถึงไหนแล�ว  
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นายสมเกียรติ คําใจวัง -ได�ประสานไปยังผู�รับเหมาแล�ว และยืนยันว�าจะมาทําให�แน�นอน และวันนี้จะประสานไปอีก
ครั้งให�เร�งมาดําเนินการ 

นายบัญญัติ ป>นอินทร� -ขอหารือ 2-3 ประเด็น 
 (1)สืบเนื่องจากการเกิดอัคคีภัยท่ีอําเภอเวียงป<าเปTา ในความเห็นส�วนตัวในระดับตําบลควร

จะปฏิบัติการเชิงรุกหารือว�าอาจจะแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งไปตรวจสอบหอพัก
จากทุกภาคส�วนไม�ว�าจะเปMนเทศบาล เจ�าหน�าท่ีตํารวจ เจ�าหน�าท่ีฝ<ายปกครอง ผู�ท่ี
รับผิดชอบผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังหลายท้ังปวง รวมท้ังโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ฝากรอง
ปลัดเทศบาลได�ประสานไปยังส�วนราชการต�างๆในระดับตําบล เพ่ือจะไปตรวจสอบไม�ว�าจะ
เปMนเรื่องของอาคาร ระบบไฟ ระบบน้ํารวมตลอดถึงขยะ ขอหารือว�าขอเปMนคณะทํางาน 1 ชุด 

 (2) เรื่องการขุดลอกลําเหมืองท่ีนายทรงวุฒิ แก�วสิทธิ ได�เสนอมา ฝากรองปลัดเทศบาล ใน
ส�วนท่ีเก่ียวข�องกับเงินสะสม รวมท้ังผู�อํานวยการกองคลัง หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล และ
ผู�อํานวยการกองช�าง ช�วยพิจารณาว�าจะสามารถนําเงินออกมาใช�ได�อย�างไร 

 (3) เรื่องของชุมชนท่ีจะมาต้ังในระหว�างหมู�ท่ี 7 และหมู�ท่ี 8  เปMนหมู�บ�านท่ีได�รับการ
สนับสนุนจากส�วนกลางแล�วมาให�ประชาชนกู�มาสร�างบ�านในราคาถูก ผู�มาอยู�อาศัยส�วนใหญ�
จะเปMนผู�ด�อยโอกาสเปMนคนท่ีมาจากพ้ืนท่ีอ่ืน เพราะฉะนั้นฝากทางกองช�างช�วยดูแลในเรื่อง
ของอาคาร บ�อบําบัดน้ําเสีย สาธารณูปโภค หากเกินกําลังของช�างก็หารือในระดับตําบลเพ่ือ
จะได�ช�วยกันดูแล ซ่ึงอาจจะมีป>ญหาสารพัดอย�างตามมาทีหลัง 

 (4)การวางท�อระบายน้ําบริเวณหน�าวัดร�องขุ�น ขอเรียนกับนายยุทธพงศ� ไวยะกา ว�าท่ี
บริเวณหลังบ�านอาจารย�บุญรัตน� ได�ดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�ว ป>ญหาคือบริเวณนั้นเปMน
ซอยท่ีถนนเดิม  ตอนหลังบ�านท่ีอยู�ในบริเวณซอยได�ปลูกบ�านและถมดินข้ึนสูงระบบการ
ระบายน้ําจึงยากและมีบ�านสุดซอยอยู�หลังหนึ่ง คือบ�านนายอํานวย มาลี ซ่ึงเปMนพ้ืนตํ่าไม�ได�
ถมดิน หากเกิดฝนตกน้ําก็จะไหลลงบ�านนายอํานวย ซ่ึงท�อระบายน้ํามีป>ญหาคือจะอยู�ต่ํา
กว�าลําเหมืองทําให�หากเกิดน้ําหลากน้ําก็จะทะลักเข�าไปในซอย ฝากนายยุทธพงศ� ไวยะกา 
ได�ทําความเข�าใจกับประชาชนท่ีอยู�ในซอยด�วยว�าเทศบาลได�ดําเนินการแล�ว 

น.ส.คนึงนิตย� พรมมินทร� -ได�ไปเห็นผู�ยากไร�ผู�ด�อยโอกาส คิดว�างบประมาณท่ีเคยต้ังไว�ในเทศบัญญัติฯ จะสามารถนํา
ออกมาใช�ได�หรือยัง เนื่องจากครอบครัวท่ีไปประสบมาเปMนผู�สูงอายุ หมู�ท่ี 15 ความเปMนอยู�
ลําบากมาก ได�ประสานกับผู�ใหญ�บ�านๆก็พยายามช�วยเหลือ ในข้ันแรกคือได�ประชุม
ประชาคมหมู�บ�านเพ่ือท่ีจะไปขอความอนุเคราะห�จากพระอาจารย�พบโชค ในระหว�างท่ีรอ
รับความช�วยเหลือจากพระอาจารย�พบโชค เสนอว�าใช�งบประมาณของเทศบาลฯ ท่ีได�ต้ัง
งบประมาณไว� และยังมีอีกหลายครอบครัวท่ีต�องการความช�วยเหลือ 

ประธานสภาฯ -ข้ันตอนการขอรับบ�านฮอมบุญ มีกระบวนการ คือหมู�บ�านประชาคม แล�วเสนอนายอําเภอ
ฯ นายอําเภอเสนอผู�ว�าราชการจังหวัดประสานกับวัดห�วยปลาก้ังอีกทีหนึ่ง 

นางศรีมอย ชะเอมทอง -สําหรับงบประมาณช�วยเหลือผู�ด�อยโอกาสหรือผู�ยากไร� จะขออนุญาตไปศึกษาดู
รายละเอียดว�าจะสามารถดําเนินการได�หรือไม� 

นายจํารัส ทองคํา -กรณีการช�วยเหลือผู�ด�อยโอกาสเปMนสิ่งท่ีดี อยากเสนอแนะในท่ีประชุมว�า หมู�บ�านท่ีเราเข�า
ไปช�วยเหลือ ซ่ึงมีผู�ใหญ�บ�านเปMนผู�มีอํานาจสูงสุดในหมู�บ�าน คอยดูแล ทุกข�สุขของชาวบ�าน 
หากจะไปช�วยเหลือให�ประสานงานกับผู�ใหญ�บ�านให�ดีก�อน เพ่ือเปMนการให�เกียรติกัน 
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ประธานสภาฯ -ฝากไว�เปMนข�อคิดในการลงพ้ืนท่ี ในหมู�บ�านก็มีผู�ใหญ�บ�านเปMนผู�มีอํานาจสูงสุดในหมู�บ�าน มี
อํานาจในการพิจารณา ชี้แนะในการปกครองหมู�บ�าน ในส�วนของสมาชิกสภาฯ ก็ต�อง
ประสานกับผู�ใหญ�บ�านอีกทีหนึ่ง 

 -ด�วยความเปMนห�วงเก่ียวกับผู�ปฏิบัติงานก�อนจะทําอะไรขอให�ศึกษาระเบียบ ยึดแนวทาง
ปฏิบัติให�ถูกต�อง เพ่ือปTองกันความผิดพลาดท่ีจะตามมาภายหลัง 

 -ขอเชิญคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ หลังจากเลิกประชุมแล�วขอเชิญไปเยี่ยมนายไพฑูรย� 
สุวรรณทา ขณะนี้พักรักษาตัวอยู�ท่ีบ�าน 

 -สมควรแก�เวลาแล�ว ขอบคุณผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน  
 -ขอปEดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา 12.55 น. 
 
 
                                               
            (นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย 
                                                                             ผู�บันทึกประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  ได�ตรวจรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปH 2559 วันอังคาร ท่ี 30 พฤษภาคม 2559   เม่ือวันท่ี 21      
มิถุนายน 2559   
 
              ยุทธพงศ�  ไวยะกา 
          (นายยุทธพงศ�  ไวยะกา) 
              ประธานกรรมการ 
 
 

    พรศักด์ิ  ไชยชมภู 
          (นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู)  

                กรรมการ  
 
 

            ไพฑูรย�  สุวรรณทา    
         (นายไพฑูรย�  สุวรรณทา) 
        เลขานุการคณะกรรมการ  
 
 

  ได�รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปH 2559  วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559  
ณ  ห�องประชุมต�นอ�อ 1 เทศบาลตําบลป<าอ�อดอนชัย  เม่ือวันท่ี...21  มิถุนายน  2559..... 
 
 

             ชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน� 
                (นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน�)   
                             ประธานสภาเทศบาล



 
 

/-2-ผู�เข�าร�วมประชุม... 

  
 


